

# ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา

Factors Related to the Attitude of People and People Participation In Local Development of the Nongkhainam  
Subdistrict Municipality, Mueang Nakhon Ratchasima District, Nakhon Ratchasima Province

สุธิษา เพ็งศรี

Suthisa Pengsri

## บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รวมกลุ่มตัวอย่าง 364 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.831 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือสถิติแบบพรรณนา ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอ้างอิง การทดสอบสมมติฐานใช้การทดสอบค่า(t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จำนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 57.75 มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี จำนวน 72 คน จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3 จำนวน 96 คน มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษาจำนวน 91 คน รายเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท จำนวน 123 คน มีทัศนคติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้ง 4 ด้าน คือด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข (โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก,ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) ด้านการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ(โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด) ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ก่อสร้างถนน/ไฟฟ้า/รางระบายน้ำ) และด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (โครงการวันเด็ก โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) มีทัศนคติเชิงบวกกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้ง 4 ด้าน คือด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข (โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก,ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) ด้านการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ (โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด) ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ก่อสร้างถนน/ไฟฟ้า/รางระบายน้ำ) และด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (โครงการวันเด็ก โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) พบว่ามีส่วนร่วมมากในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกัน มีทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ

ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลการวิจัยที่ได้รับจะเป็นข้อมูลที่สำคัญในการนำไปปรับปรุง พัฒนา การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมต่อไป

คำสำคัญ: ทักษะคิด, พฤติกรรมการมีส่วนร่วม, แผนพัฒนาท้องถิ่น

## บทนำ

### ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ การเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อโดยตรงและโดยอ้อมต่อวิถีการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างกว้างขวาง รวมทั้งมีการกระจายอำนาจในการบริหารงานและการจัดการสาธารณะไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีการจัดทำแผนเพื่อสะท้อนสภาพปัญหาของท้องถิ่น ให้สามารถสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น โดยต้องคำนึงถึงบริบทของแต่ละท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ๆ ตลอดจนเน้นการมีส่วนร่วม และรับรู้ทัศนคติของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ เพื่อสนองเจตนารมณ์ของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น โดยการพัฒนาแบบองค์รวม มีพื้นฐานความคิดสำคัญคือ การพัฒนาสังคม หรือชุมชนใดชุมชนหนึ่งให้บังเกิดผลอย่างแท้จริง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนรวม จึงจำเป็นต้องศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ให้มั่นใจว่าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่นอย่างแท้จริง และสามารถติดตาม ตรวจสอบได้ การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ช่วยสะท้อนให้เห็นว่าการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เป็นรูปธรรม มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

### วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมต่อการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ

### สมมติฐานการวิจัย

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีผลต่อทัศนคติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ไม่แตกต่างกัน

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ไม่แตกต่างกัน

### ขอบเขตการวิจัย

1. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ประชาชนในเขตปกครองของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 364 คน ได้มาโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)

2. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2564

3. เนื้อหาการวิจัย เป็นการศึกษาทัศนคติและการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

4. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

ตัวแปรต้น : ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน

ตัวแปรตาม : ทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้าน ด้านการพัฒนา ด้านสาธารณสุข (โครงการป้องกันไข้เลือดออก,ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) ด้านการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ (โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด) และด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (โครงการวันเด็ก โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

### วิธีดำเนินการวิจัย

#### การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Questionnaires) เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิ(Primary data) โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 364 คน

## เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยโดยแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของประชาชนในเขตปกครองของเทศบาลตำบลหนองไช้ น้ำ อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นคำถามปลายปิด (Closed End) เป็นแบบสอบถามที่สามารถเลือกตอบได้คำตอบเดียว ซึ่งมีทั้งหมด 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามทัศนคติเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไช้ น้ำ อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาด้านสาธารณสุข(โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า), ด้านการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ (โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด), ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้างถนน/ไฟฟ้า/รางระบายน้ำ), ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (โครงการวันเด็ก โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก), จำนวน 20 ข้อ

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไช้ น้ำ อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 4 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาด้านสาธารณสุข(โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า), ด้านการพัฒนาด้านกีฬา และนันทนาการ (โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด), ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้างถนน/ไฟฟ้า/รางระบายน้ำ), ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (โครงการวันเด็ก โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก), จำนวน 16 ข้อ

## การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์ค่าสถิติ ดังนี้

**สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic)** คือค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย(Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

**สถิติอ้างอิงหรือสถิติอนุมาน (Inference Statistics)** คือการทดสอบความแตกต่างการทดสอบ t-test ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลที่มีต่อทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไช้ น้ำ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-Way Analysis of Variance: ANOVA) นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

## ผลการวิจัย

การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจำนวน 192 คน มีอายุ

นางสาวสุริยา เฟื่องศรี ปัจจุบันตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สังกัดเทศบาลตำบลหนองไช้ น้ำ อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

อยู่ในช่วง 31-40 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา รายเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท

การวิเคราะห์ข้อมูลระดับทัศนคติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ จำนวน 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข(โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) ด้านกาพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ (โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด) ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้างถนน/ไฟฟ้า/รางระบายน้ำ) ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (โครงการวันเด็ก โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย  $\bar{X}$  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สรุปได้ดังนี้

ตารางแสดงจำนวน ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทัศนคติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำในภาพรวม

ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ระดับทัศนคติ			
	$\bar{X}$	Std. Deviation	การแปรผลความรู้สึก	ลำดับ
1 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข(โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก,ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)	1.3907	.45348	มีทัศนคติเชิงบวกที่สุด	1
2 ด้านการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ (โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด)	1.4467	.43978	มีทัศนคติเชิงบวกที่สุด	2
3 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้างถนน/ไฟฟ้า/รางระบายน้ำ)	1.6413	.47650	มีทัศนคติเชิงบวกที่สุด	4
4 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (โครงการวันเด็กโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	1.5345	.54295	มีทัศนคติเชิงบวกที่สุด	3
รวม	1.5033	.36126	มีทัศนคติเชิงบวกที่สุด	

จากตาราง ระดับทัศนคติการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข(โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก, ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)มีทัศนคติเชิงบวกที่สุด รองลงมาคือด้านการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ (โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด)มีทัศนคติเชิงบวกที่สุด รองลงมาคือด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(โครงการวันเด็ก โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ทัศนคติ

เชิงบวกที่สุด และด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ก่อสร้างถนน/ไฟฟ้า/วางระบายน้ำ) มีทัศนคติเชิงบวกที่สุด ตามลำดับ โดยภาพรวมทัศนคติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ มีระดับทัศนคติเชิงบวกที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย( $\bar{X}=1.50$ )

ตารางแสดงจำนวน ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำในภาพรวม

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ระดับการมีส่วนร่วม		
	$\bar{X}$	Std. Deviation	การแปรผล ลำดับ
1 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข(โครงการป้องกันโรค ไข้เลือดออก,ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)	4.1225	.96917	มีส่วนร่วม มาก
2 ด้านการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ (โครงการ แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด)	3.9354	1.27014	มีส่วนร่วม มาก
3 ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้างถนน/ ไฟฟ้า/วางระบายน้ำ)	3.1442	1.35787	มีส่วนร่วม ปานกลาง
4 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (โครงการวันเด็ก โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างงานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)	3.7047	.96869	มีส่วนร่วม มาก
รวม	3.7267	.96427	ส่วนร่วมมาก

จากตาราง พบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ด้านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมากที่สุด คือ ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข(โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก, ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) มีส่วนร่วมมาก รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ (โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด) รองลงมาคือด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(โครงการวันเด็ก โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ก่อสร้างถนน/ไฟฟ้า/วางระบายน้ำ) ตามลำดับ โดยภาพรวมมีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ( $\bar{X}= 3.73$ )

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน

ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อทัศนคติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (1)ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข (โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก, ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ) (1)ด้านการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

(โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด) (3)ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้างถนน/ไฟฟ้า/รางระบายน้ำ) และ (4)ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (โครงการวันเด็ก โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ดังนี้

1. เพศที่แตกต่างกันมีทัศนคติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีค่านัยสำคัญทางสถิติที่มากกว่า 0.05

2. อายุที่แตกต่างกันมีทัศนคติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้างถนน/ไฟฟ้า/รางระบายน้ำ) แตกต่างกัน (มีค่า  $P=0.005$  ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05)

จากการทดสอบความแตกต่างรายคู่ (LSD) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้างถนน/ไฟฟ้า/รางระบายน้ำ) เมื่อทำการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ไม่พบรายคู่ใดที่มีทัศนคติของข้อมูลที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีทัศนคติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แตกต่างกัน

จากการทดสอบความแตกต่างรายคู่ (LSD) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข (โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก, ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) พบว่ากลุ่มการศึกษาระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติที่เป็นบวกมากกว่ากลุ่มการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  $p < 0.05$  โดยมีค่าเฉลี่ยที่  $M = 1.54$  และ  $M = 1.50$  ตามลำดับ แตกต่างกัน

ด้านการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ (โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด) พบว่า กลุ่มการศึกษาระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติที่เป็นบวกมากกว่ากลุ่มการศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  $p < 0.05$  โดยมีค่าเฉลี่ยที่  $M = 1.56$  และ  $M = 1.54$  ตามลำดับ แตกต่างกัน

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้างถนน/ไฟฟ้า/รางระบายน้ำ) พบว่า กลุ่มการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติที่เป็นบวกมากกว่ากลุ่มการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทขึ้นไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  $p < 0.05$  โดยมีค่าเฉลี่ยที่  $M = 1.83$  และ  $M = 1.78$  ตามลำดับ กลุ่มการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติเป็นบวกมากกว่ากลุ่มการศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  $p < 0.05$  โดยมีค่าเฉลี่ยที่  $M = 1.65$  และ  $M = 1.63$  ตามลำดับ แตกต่างกัน

ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (โครงการวันเด็ก โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) กลุ่มการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3 มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติที่เป็นบวกมากกว่ากลุ่มการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโทขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  $p < 0.05$  โดยมีค่าเฉลี่ยที่  $M = 1.65$  และ  $M = 1.63$  ตามลำดับ แตกต่างกัน

#### 4. อาชีพที่แตกต่างกันมีทัศนคติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แตกต่างกัน

จากการทดสอบความแตกต่างรายคู่ (LSD) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า

ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข (โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก, ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) พบว่ากลุ่มอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติที่เป็นบวกมากกว่ากลุ่มอาชีพข้าราชการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  $p < 0.05$  โดยมีค่าเฉลี่ยที่  $M = 1.49$  แตกต่างกัน

ด้านการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ (โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด) กลุ่มอาชีพเกษตรกรกลุ่มอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติที่เป็นบวกมากกว่ากลุ่มอาชีพข้าราชการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  $p < 0.05$  โดยมีค่าเฉลี่ยที่  $M = 1.61$  และ  $M = 1.59$  ตามลำดับ แตกต่างกัน

ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้างถนน/ไฟฟ้า/รางระบายน้ำ) กลุ่มอาชีพนักเรียน/นักศึกษา, กลุ่มอาชีพเกษตรกร, ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติที่เป็นบวกมากกว่ากลุ่มอาชีพข้าราชการ และกลุ่มอาชีพนักเรียน/นักศึกษา, อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  $p < 0.05$  โดยมีค่าเฉลี่ยที่  $M = 1.80$ ,  $M = 1.77$  และ  $M = 1.65$  ตามลำดับ กลุ่มอาชีพเกษตรกรมีทัศนคติที่เป็นบวกมากกว่ากลุ่มเกษียณ/ว่างงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  $p < 0.05$  โดยมีค่าเฉลี่ยที่  $M = 1.77$  แตกต่างกัน

ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (โครงการวันเด็ก โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) กลุ่มอาชีพเกษตรกร มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติที่เป็นบวกมากกว่ากลุ่มอาชีพข้าราชการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  $p < 0.05$  โดยมีค่าเฉลี่ยที่  $M = 1.72$  แตกต่างกัน

#### 5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีทัศนคติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แตกต่างกัน

จากการทดสอบความแตกต่างรายคู่ (LSD) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า

ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข (โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก, ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) ไม่พบรายคูใดที่มีทัศนคติที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้างถนน/ไฟฟ้า/รางระบายน้ำ) พบว่ากลุ่มรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาท มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติที่เป็นบวกมากกว่ากลุ่มรายได้ 15,001-20,000 บาท และ 25,001 บาทขึ้นไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  $p < 0.05$  โดยมีค่าเฉลี่ยที่  $M = 1.17$  และ กลุ่มรายได้ 5,001-10,000 บาท มีระดับทัศนคติที่เป็นบวกมากกว่า กลุ่มรายได้ 25,001 บาท ขึ้นไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  $p < 0.05$  โดยมีค่าเฉลี่ยที่  $M = 1.76$  แตกต่างกัน

ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (โครงการวันเด็ก โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ไม่พบรายคูใดที่มีทัศนคติที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (1)ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข (โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก, ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) (1)ด้านการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ (โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด) (3)ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้างถนน/



ไฟฟ้า/รางระบายน้ำ) และ (4)ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (โครงการวันเด็ก โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ดังนี้

1.เพศ แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข (โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก, ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) โดยเพศหญิงมีส่วนร่วมมากกว่าเพศชาย และด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (โครงการวันเด็ก โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยเพศหญิงมีส่วนร่วมมากกว่าเพศชาย

2. อายุ แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแตกต่างกัน

จากการทดสอบความแตกต่างรายคู่ (LSD) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า

ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้างถนน/ไฟฟ้า/รางระบายน้ำ) พบว่า กลุ่มอายุต่ำกว่า 20 ปี มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยกว่า กลุ่มอายุระหว่าง 31 - 40 ปี, 41- 50 ปี, 51 - 60 ปี และ 61 ปี ขึ้นไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  $p < 0.05$  โดยมีค่าเฉลี่ยที่  $M = 2.12$  และกลุ่มอายุระหว่าง 20 - 30 ปี มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยกว่า 51 - 60 ปี และ 61 ปี ขึ้นไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  $p < 0.05$  โดยมีค่าเฉลี่ยที่  $M = 2.71$  แตกต่างกัน

ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (โครงการวันเด็ก โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) พบว่า กลุ่มอายุ 20 - 30 ปี มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยกว่ากลุ่ม 31 - 40 ปี กลุ่ม 41- 50 ปี และกลุ่ม 51 - 60 ปีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  $p < 0.05$  โดยมีค่าเฉลี่ยที่  $M = 3.26$  แตกต่างกัน

3.ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แตกต่างกัน

จากการทดสอบความแตกต่างรายคู่ (LSD) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า

ด้านการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ (โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด) พบว่า เมื่อทำการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ไม่พบรายคู่ใดที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แตกต่างกัน

ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้างถนน/ไฟฟ้า/รางระบายน้ำ) พบว่า กลุ่มการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช, มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3, ประถมศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยกว่ากลุ่มการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ขึ้นไปอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  $p < 0.05$  โดยมีค่าเฉลี่ยที่  $M = 4.17$ ,  $M=3.89$  และ  $M=47$  ตามลำดับ และกลุ่มการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยกว่ากลุ่มการศึกษาระดับปริญญาตรี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  $p < 0.05$  โดยมีค่าเฉลี่ยที่  $M = 4.05$  แตกต่างกัน

ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (โครงการวันเด็ก โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) พบว่า เมื่อทำการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ไม่พบรายคู่ใดที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แตกต่างกัน

4.อาชีพที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมกรมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แตกต่างกัน

จากการทดสอบความแตกต่างรายคู่ (LSD) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า

ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข (โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก, ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า) พบ

ว่ากลุ่มอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว, กลุ่มอาชีพนักเรียน/นักศึกษา และกลุ่มอาชีพเกษตรกร มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยกว่า กลุ่มเกษียณ/ว่างงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  $p < 0.05$  โดยมีค่าเฉลี่ยที่  $M = 3.94$ ,  $M=3.92$  และ  $M=3.92$  ตามลำดับ แตกต่างกัน

ด้านการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ (โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด) พบว่า กลุ่มอาชีพ

อาชีพเกษตรกร และกลุ่มอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยกว่ากลุ่มอาชีพข้าราชการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  $p < 0.05$  โดยมีค่าเฉลี่ยที่  $M = 3.66$  และ  $M=3.63$  แตกต่างกัน

ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้างถนน/ไฟฟ้า/รางระบายน้ำ) พบว่า กลุ่มนักเรียน/

นักศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยกว่า อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว, อาชีพเกษตรกร, อาชีพข้าราชการ, อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ และเกษียณ/ว่างงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  $p < 0.05$  โดยมีค่าเฉลี่ยที่  $M = 2.16$  และกลุ่มอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยกว่า กลุ่มอาชีพข้าราชการ และ กลุ่มเกษียณ/ว่างงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  $p < 0.05$  โดยมีค่าเฉลี่ยที่  $M = 3.11$  กลุ่มอาชีพเกษตรกรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยกว่ากลุ่มอาชีพ ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มเกษียณ/ว่างงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  $p < 0.05$  โดยมีค่าเฉลี่ยที่  $M = 2.96$  แตกต่างกัน

ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (โครงการวันเด็ก โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) พบว่า กลุ่มอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยกว่า กลุ่มอาชีพข้าราชการ, อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มเกษียณ/ว่างงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  $p < 0.05$  โดยมีค่าเฉลี่ยที่  $M = 3.37$  แตกต่างกัน

5.รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมกรมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แตกต่างกัน

จากการทดสอบความแตกต่างรายคู่ (LSD) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า

ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข (โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก, ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า)

พบว่า เมื่อทำการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ไม่พบรายคู่ใดที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แตกต่างกัน

ด้านการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ (โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด) พบว่า กลุ่มรายได้

ต่ำกว่า 5,000บาท มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่ากลุ่มที่มีรายได้ 25,001 บาทขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  $p < 0.05$  โดยมีค่าเฉลี่ยที่  $M = 4.12$  กลุ่มรายได้ 5,001-10,000 บาท มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยกว่า กลุ่มรายได้ 15,001-20,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  $p < 0.05$  โดยมีค่าเฉลี่ยที่  $M = 3.82$  กลุ่มรายได้ 10,001-15,000บาท และรายได้ 15,001-20,000 บาท มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่น มากกว่า 25,001 บาทขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  $p < 0.05$  โดยมีค่าเฉลี่ยที่  $M = 4.50$  และ  $M = 4.27$  ตามลำดับ แตกต่างกัน

ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ก่อสร้างถนน/ไฟฟ้า/รางระบายน้ำ) พบว่า กลุ่มรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาท มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยกว่า กลุ่มรายได้ 10,001-15,000 บาท, กลุ่มรายได้ 15,001-20,000 บาท, กลุ่มรายได้ 20,001 - 25,000 บาท และกลุ่มรายได้ 25,001 บาท ขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  $p < 0.05$  โดยมีค่าเฉลี่ยที่  $M = 2.62$  กลุ่มรายได้ 5,001-10,000 บาท มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่น้อยกว่ากลุ่มรายได้ 10,001-15,000 บาท, กลุ่มรายได้ 15,001-20,000 บาท และ กลุ่มรายได้ 25,001 บาท ขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  $p < 0.05$  โดยมีค่าเฉลี่ยที่  $M = 2.52$  แตกต่างกัน

ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (โครงการวันเด็ก โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ) พบว่า กลุ่มรายได้ 5,001-10,000 บาท มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยกว่ากลุ่มที่มีรายได้ 10,001- 15,000 บาท และ 15,001-20,000 บาท อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  $p < 0.05$  โดยมีค่าเฉลี่ยที่  $M = 3.21$  แตกต่างกัน

### ข้อเสนอแนะ

1. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนส่วนรวมมากที่สุด และผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ควรมีการจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุข ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และ โรคพิษสุนัขบ้า ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญเพื่อร่วมกันควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

2. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลทำให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อนำผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนา ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขตการปกครองของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

3. ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนในท้องถิ่นอย่างตรงความต้องการ

## เอกสารอ้างอิง

- ตาม กงทน. (2559). **ทัศนคติของชาวระยองที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง**. สารนิพนธ์, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาสื่อสารการเมือง. วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก.
- สุภาวรรณ ปาณจ้อย. (2560). **การศึกษาทัศนคติที่มีต่อฟรีเซนต์เตอร์ซึ่งมีพฤติกรรมต่อของของกลุ่มวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร**. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
- ศตพล พนิชศักดิ์ พัฒนา. (2559). **ทัศนคติของประชาชนชาวจังหวัดสกลนครที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร**. สารนิพนธ์หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาสื่อสารการเมือง. วิทยาลัยสื่อสาร. การเมือง มหาวิทยาลัยเกริก.
- อรทัย กักผล. **คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับนักบริหารท้องถิ่น**. กรุงเทพมหานคร : รัญสนิทวงศ์ การพิมพ์, 2552.
- ฮัลล์ (Clark L. Hull ปี ค.ศ. 1884 – 1952). **ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม**.  
[https://www.baanjomjut.com/library\\_3/behaviorism/07.html](https://www.baanjomjut.com/library_3/behaviorism/07.html)